

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกังหันทอง : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือทะเลกังหันทอง
ชุมชนบ้านร่องใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี



ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

- เรื่อง:** การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกึ่งหันทอง: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือทะเลกึ่งหันทองชุมชนบ้านร่องใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
- อาจารย์ที่ปรึกษา:** ดร.ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
- ชื่อผู้ศึกษา:** นางสาวนิพัทธา วีระนพรัตน์
นางสาวเพชรไพลิน સાແ
- ปีการศึกษา:** 2556

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนบ้านร่องใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และกระบวนการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกลือทะเลกึ่งหันทอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

ผลการศึกษาพบว่า บริบทของชุมชนบ้านร่องใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับทะเลอ่าวไทยซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพการทำนาเกลือซึ่งภายในชุมชนบ้านร่องใหญ่มีผู้ประกอบการทำนาเกลือเป็นส่วนใหญ่ และจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นแหล่งที่มีการทำนาเกลือและผลผลิตจากเกลือมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนวิสาหกิจเกลือทะเลกึ่งหันทองเกิดจากการรวมกลุ่มที่นำทุนที่มีอยู่ในชุมชนคือเกลือที่มีจำนวนมาก เนื่องจากเกลือได้มีราคาตกต่ำ จึงได้นำเกลือมาผ่านกระบวนการทำงานคัดสรรจนได้ดอกเกลือบริสุทธิ์ มาแปรรูปรวมทั้งผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ จนสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์เกลือสปาที่สามารถเพิ่มมูลค่าแก่เกลือและยังสร้างรายได้แก่ชาวบ้านในชุมชนและสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจด้วย เนื่องด้วยระยะหลังชาวบ้านหันไปประกอบอาชีพรับจ้างแทนการทำนาเกลือ ทำให้เกิดการเล็งเห็นความสำคัญของเกลือมากขึ้นจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อรับซื้อเกลือจากชาวบ้านเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชนเพื่อนำเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เกลือสปา โดยมีหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในด้านการโฆษณาโดยสื่อต่างๆ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เกลือสปา กึ่งหันทองภายใต้ยี่ห้อสินค้าไอสปา (Ispa) ที่มีการกระจายสินค้าไปไกลถึงต่างประเทศ